

## BÁO CÁO

### V/v trả lời chất vấn tại kỳ họp cuối năm 2023, HĐND huyện khóa XII

Trên cơ sở nội dung đề xuất chất vấn tại phiên họp Tổ đại biểu HĐND huyện trước kỳ cuối năm 2023, HĐND huyện khóa XII theo Báo cáo số 179/BC-HĐND ngày 08/12/2023 của Thường trực HĐND huyện.

UBND huyện báo cáo trả lời các nội dung chất vấn tại kỳ họp cuối năm 2023 như sau:

**I. Nội dung 1:** Việc thi công tuyến đường ngã ba Xa Cát kết nối Khu công nghiệp Việt Kiều và xã Minh Đức theo Báo cáo số 249/BC-UBND ngày 13/7/2023 và trả lời của đồng chí Nguyễn Vũ Tiến - Phó Chủ tịch UBND huyện tại phiên chất vấn kỳ họp giữa năm 2023 thì 6 tháng cuối năm 2023 UBND tỉnh chưa thể tiếp tục bố trí kinh phí nên công trình tạm dừng thi công nhưng vẫn đang thực hiện các thủ tục để giải phóng mặt bằng. Cũng theo báo cáo tại kỳ họp cuối năm 2022 của đồng chí Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện thì theo quy định công trình có thể vừa tiến hành thi công vừa giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, đến nay UBND huyện vẫn chưa thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, di dời các trụ điện nằm giữa đường, tạm thời khắc phục các “các hố sâu”, “ổ gà” nằm giữa đường để đảm bảo an toàn lưu thông. Đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến tai nạn chết người đoạn đang thi công gần trại heo. Đồng thời hiện nay, khi kết thúc mùa mưa lớp nhựa bê tông thứ nhất tại những đoạn đã thi công lại tiếp tục bị bong tróc và đang tiếp tục được sửa chữa.

Đề nghị UBND huyện cho biết việc di dời trụ điện nằm giữa đường đến thời điểm nào thì thực hiện và trong thời gian chờ di dời thì biện pháp trước mắt để đảm bảo an toàn cho người dân, tránh xảy ra tai nạn đáng tiếc là gì?. Xem xét lại năng lực của đơn vị thi công, trách nhiệm giám sát của đơn vị đại diện chủ đầu tư khi chất lượng phần đường đã thi công không đảm bảo (đoạn gần ngã ba xã Minh Đức, theo quan sát bằng mắt thường có thể thấy diện tích bong tróc phải vá dặm gần 2/5 diện tích đã thảm nhựa nóng).

#### **Trả lời:**

Đối với nội dung trên và qua rà soát, kiểm tra hồ sơ thủ tục pháp lý, hiện trạng công trình. UBND huyện giải trình như sau:

#### **1. Về tiến độ thực hiện dự án:**

Dự án có tổng mức đầu tư 270 tỷ đồng, đã giải ngân 70,3727 tỷ đồng, đạt 100% Kế hoạch vốn giao, đạt 27% tổng mức đầu tư và khối lượng ước hoàn thành tính đến hết tháng 6/2023 đạt 35% khối lượng theo hợp đồng. UBND huyện đã làm việc với chủ đầu tư, đơn vị thi công và yêu cầu trước mắt khắc phục các hư hỏng để nhân dân thuận lợi, an toàn lưu thông.

## **2. Về việc thực hiện các thủ tục để bồi thường giải phóng mặt bằng:**

UBND huyện đã hoàn thành thông báo thu hồi đất, kiểm kê tài sản trên đất đối với tổ chức, cá nhân thuộc dự án đi qua và dự thảo phương án bồi thường làm cơ sở bồi thường giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, từ cuối tháng 6/2023 đến nay dự án bị cắt vốn nên UBND huyện không có cơ sở để phê duyệt Phương án bồi thường cây cao su cho Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long. Năm 2024 dự kiến UBND tỉnh sẽ bố trí cho dự án khoảng 25 tỷ, do đó ngay khi được bố trí vốn, UBND huyện sẽ phê duyệt Phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định.

## **3. Về di dời các trụ điện gây mất an toàn giao thông:**

Để có mặt bằng di dời các trụ điện theo phản ánh, chất vấn của cử tri, HĐND huyện tại kỳ họp trước, UBND huyện đã gửi nhiều văn bản và làm việc trực tiếp với Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long đề nghị hỗ trợ thanh lý trước một số cây cao su để tạm thanh lý, cưa cắt một phần cao su để tạo điều kiện di dời các trụ điện. Sau nhiều lần làm việc, đàm phán, thương lượng với các đơn vị liên quan, hiện nay Công ty cao su đã đồng ý hỗ trợ thanh lý 192 cây cao su để di dời tạm 10 cột điện nằm giữa đường gây nguy hiểm đến an toàn giao thông. Dự kiến trong tháng 12/2023 sẽ hoàn thành di dời tạm 10 cột điện nằm giữa đường giao thông.

## **4. Về việc trên tuyến thi công thảm nhựa lớp 1 có hiện tượng xuống cấp, xem xét trách nhiệm của các đơn vị:**

Đây là tuyến đường chính kết nối về nhiều xã trên địa bàn huyện nên có lưu lượng xe tải nặng lưu thông rất lớn. Tại kỳ họp HĐND trước, UBND huyện đã báo cáo dự án có thiết kế mặt đường được thảm nhựa 2 lớp mới, hiện nay chỉ mới thảm cục bộ nhựa lớp 1 tại những vị trí đã có mặt bằng thi công để đảm bảo lưu thông. UBND huyện đã chỉ đạo khắc phục các vị trí hư hỏng trên tuyến đường và đã hoàn thành vào ngày 08-10/12/2023 để đảm bảo lưu thông.

Riêng đối với việc đánh giá chất lượng công trình, UBND huyện sẽ phối hợp với Sở Giao thông vận tải cùng các đơn vị liên quan sẽ tổ chức nghiệm thu chất lượng công trình trước khi chuyển giai đoạn theo đúng quy định.

Mặc dù công trình vẫn đang trong quá trình thi công chưa nghiệm thu, chưa bàn giao, nhưng với những ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND huyện, phản ánh của cử tri và thực tế hư hỏng cục bộ của dự án. UBND huyện đã phê bình chủ đầu tư, đơn vị thi công, các đơn vị liên quan. Yêu cầu các đơn vị thường xuyên kiểm tra, theo dõi tiến độ, chất lượng trong tổ chức thi công, lắp đặt đầy đủ các biển báo hiệu công trình để thông tin đến các cơ quan, ban ngành, cử tri và nhân dân biết, giám sát trong thời gian tới.

**II. Nội dung 2:** Hiện nay trên địa bàn huyện các công trình dự án dở dang còn rất nhiều như: Đường giao thông, cầu, mương thoát nước, trường học, Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện ... Do thiếu hụt nguồn vốn, nhiều công trình đến hạn hoàn thành nhưng không tiếp tục bố trí vốn phải xin gia hạn sang năm 2024. Bên cạnh đó còn khoảng trên 10 dự án đang chuẩn bị đầu tư. Trong điều kiện khó khăn về vốn, huyện nhà sắp nhập và khối lượng công trình cả gia hạn và các công trình chuẩn bị đầu tư rất lớn. Như vậy trong điều kiện nêu trên, năm 2024,

UBND huyện có những giải pháp gì để hoàn thành và đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án.

**Trả lời:**

Trong năm 2023, trên địa bàn huyện có nhiều công trình chuyển tiếp đang triển khai thực hiện. Các công trình chuyển tiếp được bố trí từ nguồn thu sử dụng đất thì trên cơ sở nhu cầu giải ngân của các đơn vị và tiến độ thu tiền sử dụng đất, UBND huyện sẽ có văn bản thông báo danh mục, số tiền các dự án gửi KBNN để làm cơ sở giải ngân.

Trong năm 2023 do số thu sử dụng đất chưa đạt kế hoạch giao, nên một số công trình có khối lượng nghiệm thu nhưng chưa được thanh toán khối lượng (*như XD trường THCS Tân Khai; Nâng cấp, sửa chữa đường từ ấp Đồng Tân đi Chà lon; Xây dựng mương, kè, cống ngang đường từ ngã 5 xã Tân hưng đi hướng cầu Đúc xã Phước An...*).

Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 2 Điều 52 Luật Đầu tư công năm 2019 quy định: Thời gian bố trí vốn để thực hiện các dự án nhóm A không quá 06 năm, dự án nhóm B không quá 04 năm, nhóm C không quá 03 năm. Đồng thời việc phân bổ kế hoạch vốn năm 2024 được ưu tiên bố trí cho các công trình đã quyết toán; công trình chuyển tiếp, công trình có khả năng hoàn thành trong năm 2024 (*thực hiện theo tiết e, điểm 1, Điều 2, Nghị quyết số 20/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của HĐND tỉnh Bình Phước*)<sup>1</sup>. Do đó, các công trình chuyển tiếp từ các năm trước chuyển sang được ưu tiên bố trí kế hoạch vốn trong năm 2024 (*trong đó năm 2024 bố trí kế hoạch cho các công trình chuyển tiếp là 133,4 tỷ đồng*).

Công trình xây dựng Trung tâm văn hóa thể dục thể thao huyện được phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 2487/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBND tỉnh, trong đó nguồn vốn đầu tư là ngân sách tỉnh và nguồn xã hội hóa. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện không vận động được nguồn vốn xã hội hóa của các doanh nghiệp. Do đó, UBND huyện đã có văn bản trình Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh thời gian thực hiện dự án và điều chỉnh nguồn vốn đầu tư. Trên cơ sở đó, năm 2024 UBND huyện cũng đã trình HĐND huyện bố trí 10 tỷ đồng từ nguồn ngân sách huyện để tiếp tục hoàn thành công trình, sau khi được UBND tỉnh thông qua chủ trương điều chỉnh nguồn vốn và thời gian thực hiện dự án, UBND huyện sẽ giao vốn để triển khai thực hiện.

---

<sup>1</sup> e) Việc bố trí vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 theo thứ tự ưu tiên sau đây: Vốn để thanh toán các khoản nợ đọng xây dựng cơ bản và các khoản ứng vốn trước (nếu có); các công trình, dự án chuyển tiếp theo tiến độ được duyệt; Các dự án dự kiến hoàn thành trong kỳ kế hoạch; vốn để thực hiện nhiệm vụ quy hoạch; vốn chuẩn bị đầu tư để lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư và lập, thẩm định, quyết định đầu tư chương trình, dự án; vốn cho các dự án khởi công mới trong năm kế hoạch đảm bảo thủ tục theo quy định tại khoản 5 Điều 51 Luật Đầu tư công;

Trong năm 2024 bên cạnh nguồn thu tiền sử dụng đất tỉnh giao theo định mức là 60 tỷ 760 triệu đồng, UBND huyện phấn đấu tăng thu tiền sử dụng đất thêm 59 tỷ 240 triệu đồng để tạo nguồn đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn huyện. Tổ chức thực hiện đấu giá QSD đất để có nguồn thu đầy nhanh tiến độ giải ngân và thực hiện các dự án.

**III. Nội dung 3:** Tại các đợt tiếp xúc với cử tri xã Thanh Bình, cử tri ấp Sóc Răng nói riêng và cử tri xã Thanh Bình nói chung, đã nhiều lần có ý kiến về việc sau khi di dời nghĩa trang ấp Sóc Răng về nghĩa trang Vườn Khế thì người dân gặp nhiều khó khăn trong việc chôn cất người thân khi qua đời. Trong các lần đợt tiếp xúc cử tri, lãnh đạo UBND huyện có giải trình ý kiến và trả lời với cử tri là hiện nay UBND huyện đang chỉ đạo các bộ phận có liên quan khảo sát khu vực đất lô cao su thuộc Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long quản lý, tọa lạc tại xã Minh Tâm để làm Nghĩa trang nhân dân huyện Hớn Quản, tuy nhiên tiến độ thực hiện còn chậm trong khi đó nhu cầu của người dân đang rất cần.

Đề nghị UBND huyện cho biết tiến độ công tác khảo sát, lập quy hoạch nghĩa trang Nhân dân của huyện hiện nay đã thực hiện đến đâu? Lộ trình dự kiến hoàn thành và đi vào hoạt động của nghĩa trang Nhân dân huyện Hớn Quản.

**Trả lời:** UBND huyện và Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long đã làm việc, khảo sát và thống nhất vị trí, diện tích đất quy hoạch xây dựng Hoa viên nghĩa trang 100ha thuộc khu vực các lô cao su của Nông trường Bình Minh. Khu đất tọa lạc tại ấp 1, xã Minh Tâm, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước.

Để triển khai thực hiện dự án, phục vụ nhu cầu chôn cất của nhân dân trong khu vực, UBND huyện đã có Tờ trình số 166/TTr-UBND ngày 16/10/2023 về việc xin chủ trương giao làm chủ đầu tư thực hiện dự án Hoa viên nghĩa trang gửi UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư. Sau khi có chủ trương của UBND tỉnh thì UBND huyện mới có cơ sở triển khai thực hiện các bước tiếp theo theo quy định.

Trước mắt, UBND huyện đã ban hành văn bản chỉ đạo UBND các xã: Thanh Bình, Minh Đức, Phước An, Tân Lợi phối hợp, hỗ trợ và tạo điều kiện cho người dân của địa phương khác có thân nhân mất được chôn cất tại nghĩa trang theo đúng quy định. Vì vậy, người dân xã Thanh Bình khi có thân nhân mất, nếu có nhu cầu chôn cất tại nghĩa trang của các xã lân cận như Minh Đức, Phước An, Tân Lợi thì sẽ được giải quyết theo chỉ đạo của UBND huyện tại Thông báo số 143/TB-UBND ngày 14/7/2023 (gửi kèm).

Trên đây là Báo cáo trả lời chất vấn tại kỳ họp cuối năm 2023, HĐND huyện khóa XII. Kính gửi các vị đại biểu HĐND huyện xem xét./.

**Nơi nhận:**

- TT HU, TT HĐND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Thành viên UBND huyện;
- LĐVP, CV(Tuyên);
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Vũ Tiến**

